



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงาน นิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน นิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม มาตรฐานตำแหน่ง และเพื่อให้การประเมิน เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกัน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ksamul

(นายขวัญเรือน แสบงบาล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงาน นิเทศการศึกษา

ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ผลการประเมิน	หมายเหตุ
1	นายสุวัฒน์ สิมมะลิ	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
2	นายพนม ศิรินามมนตรี	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
3	นางวัฒนิกา วิชิต	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
4	นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
5	นายจเด็จ ทศวงษา	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
6	นางวิไลพร บุตรภักดี	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
7	นางทิพย์วิมล ดวงเวียงคำ	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
8	นายไชยยา อະการะวัง	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
9	นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
10	นางสุมาลี มาลาหอม	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีเด่น	
11	นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีมาก	
12	นายสง่า ไทมาวงษ์	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต 3	ดีมาก	